

Hình ảnh con người và đất nước Cuba tươi đẹp

(VOV) - Những bãi biển xanh tuyệt đẹp, những công trình kiến trúc cổ được bảo tồn gần như nguyên vẹn và nụ cười dễ mến là điều cuốn hút bạn khi đến với đất nước Cuba.

Cộng hòa Cuba nằm ở vùng biển Caribbean, án ngữ lối vào vịnh Mexico, giữa Bắc, Trung và Nam Mỹ, trải dài trên 4.200 hòn đảo và cù lao nhỏ, trong đó lớn nhất là đảo Cuba với diện tích 110.922 km² và đảo Thanh Niên là 3.061 km², hơn 300 bãi tắm cát trắng tuyệt đẹp với phong cảnh ngoạn mục và bầu trời quanh năm nắng ấm.

Năm 1492, Christopher Columbus lần đầu tiên đặt chân tới đây đã phải thốt lên: "Đây là mảnh đất đẹp nhất mà mắt người đời nhìn thấy". Cuba, mảnh đất tươi đẹp, đã sản sinh ra một nền văn hóa lâu đời đặc sắc, đa chủng tộc, hòa quyện những đặc tính truyền thống của các nền văn minh châu Âu, châu Phi và châu Mỹ - da đỏ. Cuba là đất nước giàu truyền thống âm nhạc với những điệu nhảy salsa, rumba, mambo và đặc biệt là chachacha. Lễ hội canaval ở Cuba là lễ hội nổi tiếng thế giới.

Cuba ngày nay đang có nhiều đổi thay nhờ những cải cách do Chủ tịch Raul Castro khởi xướng, một tầng lớp doanh nhân mới đã xuất hiện. Kinh tế tư nhân được khuyến khích phát triển nhằm hiện đại hóa nền kinh tế Cuba. Nhiều người Cuba tin rằng đây là bước khởi đầu tốt đẹp của những thay đổi lớn sẽ đến với đất nước họ trong thời gian không xa.

Cùng chiêm ngưỡng những hình ảnh về đất nước Cuba xinh đẹp:



Cộng hòa Cuba được mệnh danh là viên ngọc bích trên biển Caribe (Nguồn: Internet)



Sân bay quốc tế Jose' Marti' tại thủ đô La Habana, dù bị cấm vận, nhưng mỗi ngày tại sân bay này vẫn có rất nhiều chuyến bay quốc tế đến đảo quốc xinh đẹp này (Nguồn: Internet)



Quảng trường Cách mạng nằm trên đồi Catalanez, nơi có tượng đài chiến thắng Jose Marti cao 112,75 m (Nguồn: Báo ảnh Việt Nam)

Đến Cuba bạn không chỉ bị cuốn hút bởi những bờ biển tuyệt đẹp với tiếng sóng dội bờ đá của con đường ven biển, bởi không khí náo nhiệt và những bài ca của Châu Mỹ Latin, mà bạn còn bị cuốn hút bởi những công trình kiến trúc đặc sắc. Thành phố cổ La Habana nhiều di tích lịch sử, công trình văn hóa từ nhiều thế kỷ, được bảo tồn rất tốt, được UNESCO công nhận là di sản văn hóa của nhân loại.



La Habana vẫn giữ được những công trình kiến trúc cổ được UNESCO công nhận (Nguồn: Báo ảnh Việt Nam)



Công viên nghĩa trang của thủ đô La Habana (Nguồn: Báo ảnh Việt Nam)



Hoàng hôn trên tháp hải đăng trong thành cổ La Habana (Nguồn: Báo ảnh Việt Nam)

Bên cạnh những kiến trúc cổ đang được bảo tồn, những công trình mới mang dáng dấp hiện đại cũng đang mọc lên minh chứng cho sự phát triển ngày nay của Cuba.





Xe ô tô cổ trên đường phố là nét riêng thú vị của Thủ đô La Habana (Nguồn: Internet)



Cùng với ô tô cổ, Coco Taxi (Taxi 3 bánh) cũng là một nét thú vị với du khách khi đến Cuba (Nguồn: Internet)

Đến Cuba, bạn không thể không dạo quanh những bãi biển thật đẹp, hoang sơ và đầy nắng, gió. Đi dọc bờ biển của các khu resort, đâu đâu cũng thấy các quán bar mái lợp lá cọ với các cô gái, chàng trai tay cầm ly bia hoặc rượu cocktail đang uốn mình, lắc hông theo tiếng nhạc salsa trong ánh hoàng hôn nhiệt đới. Đó là hình ảnh du lịch đặc trưng của đất nước này.



Khu du lịch Varadero - một trong 10 bãi biển đẹp nhất thế giới nằm tại tỉnh Matanzas, cách La Habana khoảng 140km về phía đông (Nguồn: Internet)



Con người Cuba rất sôi động, cởi mở và dễ mến, tạo cho bạn một ấn tượng tốt đẹp trọn vẹn về đất nước Cuba (Nguồn: Internet)



Lễ hội canaval ở Cuba là lễ hội nổi tiếng thế giới (Nguồn: Internet)